

Số: 123 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 7 năm 2017

## BÁO CÁO

### Về việc trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện nội dung Báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 21/6/2016 của HĐND tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau:

#### I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*Câu 1: Cử tri xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi phản ánh: Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở ở một số tuyến kênh, sông, nhất là ở những tuyến sông, kênh lớn đang diễn ra hết sức phức tạp, đe dọa tính mạng và tài sản người dân, yêu cầu tỉnh có giải pháp khắc phục.*

**Trả lời:** Do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tình trạng xâm nhập mặn và sạt lở đất bờ sông, bờ biển ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình để ứng phó. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí của Trung ương và địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng tốc độ xâm nhập mặn, sạt lở đất diễn biến rất nhanh, quy mô ngày càng lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, chọn lựa những công trình cấp bách để ưu tiên thực hiện, cụ thể như: khắc phục sạt lở đất tại các vị trí rất xung yếu trên đê biển Tây; di dời dân cư tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao đến nơi an toàn; hỗ trợ nước uống, sinh hoạt tại những khu vực bị xâm nhập mặn vào mùa khô; hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai;.. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế để đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống thiệt hại do xâm nhập mặn và sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh.

*Câu 2: Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh: Hiện nay, một số khu vực tại ấp Chà Là và ấp Nhà Luận, xã Tam Giang có nguy cơ sạt lở cao, người dân luôn sống trong cảnh bất an, lo sợ, kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp di dời các hộ này đến nơi an toàn.*

**Trả lời:** Theo Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2006 - 2015, toàn tỉnh sẽ xây dựng 35 cụm, tuyến dân cư mới, trong đó có Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai ấp Nhà Luận và ấp Chà Là, xã Tam Giang, huyện Năm Căn. Tuy nhiên, do tình gập khó khăn về quỹ đất, cộng với nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương còn hạn chế, nên đến nay chỉ bố trí được hơn

1.500 hộ ở các vùng nguy cơ thiên tai cao vào các điểm, khu dân cư. Hiện nay, tỉnh đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch nêu trên; đồng thời tiếp kiến nghị Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn để triển khai thực hiện, trong đó có Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai áp Nhà Luận và áp Chà Là nêu trên. Trước mắt, yêu cầu UBND huyện Năm Căn nói riêng, UBND các huyện, thành phố Cà Mau nói chung tăng cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện, di dời các hộ dân nơi có nguy cơ bị sạt lở đất cao đến nơi an toàn.

*Câu 3: Cử tri xã Phú Thuận, huyện Phú Tân kiến nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cho người dân trong sản xuất, nhất là trong nuôi tôm công nghiệp bị thất bại để ổn định cuộc sống.*

**Trả lời:** Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương của Chính phủ để hỗ trợ phát triển sản xuất như: Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013; hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, nhất là trong nuôi tôm thâm canh tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;... Đồng thời, khi dịch bệnh xảy ra, tỉnh hỗ trợ kịp thời để các hộ nuôi tôm công nghiệp dập dịch; hỗ trợ kinh phí để thực hiện các đề tài, dự án, mô hình khuyến nông, từ đó tìm ra những mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng cho người dân;... Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp liên kết với người dân nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh nhằm hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm sản xuất cho người nuôi.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ và thẩm định điều kiện nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Khi đảm bảo đủ điều kiện mới được nuôi, nếu như chưa đảm bảo điều kiện, khuyến khích chuyển qua mô hình nuôi quảng canh cải tiến, nhằm giảm thiệt hại trong sản xuất và gây ô nhiễm môi trường (Công văn số 5056/UBND-NNTN ngày 29/6/2017).

*Câu 4: Cử tri ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển phản ánh: Hiện nay, đời sống những người dân được giao khoán bảo vệ rừng vẫn còn rất nhiều khó khăn, kinh tế không ổn định; để người dân sống được với rừng, cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù (ngoài các chính sách hiện có) để người dân nơi đây có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.*

**Trả lời:** Giao khoán rừng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm huy động thêm nguồn lực trong dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tại các công ty lâm nghiệp, các Ban Quản lý rừng phòng hộ hiện có hàng nghìn hộ dân được giao khoán rừng, nhìn chung đời sống của các hộ dân từng bước được nâng lên nhờ thu nhập từ trồng rừng, khai thác rừng sản xuất và nuôi thủy sản dưới tán rừng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Do đó, đề nghị UBND huyện Ngọc Hiển nói riêng, UBND các huyện khu vực rừng ngập mặn nói chung kiểm tra, rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, để có giải pháp phù

hợp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Đối với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tiếp thu để phản ánh, kiến nghị đến Bộ, ngành có liên quan để xem xét, chỉ đạo.

*Câu 5: Cử tri xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước phản ánh: Một số công trình thủy lợi, cầu, cống trong tiểu vùng III- Nam Cà Mau sử dụng không hiệu quả, có dấu hiệu lãng phí. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra có biện pháp khắc phục, tránh tình trạng gây lãng phí tiền của Nhà nước và Nhân dân.*

**Trả lời:** Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi tiểu vùng III - Nam Cà Mau thuộc huyện Trần Văn Thời và huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 220.688 triệu đồng, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư. Mục tiêu của dự án là: Xây dựng hệ thống công trình thủy lợi và bờ bao nhằm chủ động cung cấp nước mặn sạch, giữ ngọt, tiêu thoát nước thải phục vụ cho 7.420ha nuôi trồng thủy sản; tiêu úng, xử phèn phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời, sử dụng đất một cách hợp lý trên cơ sở nông, ngư kết hợp, phát triển các hệ xen canh và luân canh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực.

Thời gian qua, tỉnh đã nhiều lần kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương trong việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư để thực hiện đầu tư thêm một số hạng mục nhằm hoàn thiện dự án, khép kín tiểu vùng, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh gây lãng phí, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành phục vụ sản xuất, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, trước kiến nghị của cử tri, tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát để có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

*Câu 6: Cử tri xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước phản ánh năm 2015 Chính phủ có chủ trương hỗ trợ thiệt hại do thiên tai cho người dân nhưng hồ sơ thủ tục phức tạp, người dân không kịp đáp ứng được, đề nghị tỉnh có giải pháp hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện cho người dân được hỗ trợ khi có thiên tai xảy ra.*

**Trả lời:** Trong đợt thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, có trên 125.000 hộ, với diện tích khoảng 158.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (trong đó tôm nuôi trên 155.000 ha). Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 09/02/2015 của Bộ Tài chính thì không có hộ nào đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ thiệt hại do không thực hiện “kê khai sản xuất ban đầu”. Trước tình hình đó, để tạo điều kiện cho người dân bị thiệt hại do thiên tai được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo theo hướng mở so với quy định của Thông tư số 05/VBHN-BTC; cụ thể: Trường hợp hộ dân bị thiệt hại không “Đăng ký kê khai sản xuất ban đầu”, thì phải có chứng từ khác chứng minh đã có sản xuất như: Hóa đơn, chứng từ mua giống, mua thức ăn; đồng thời, đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh quy định về điều kiện hỗ trợ.

Sau đó, Bộ Tài chính có Công văn số 16620/BTC-NSNN ngày 22/11/2016, để được hỗ trợ phải đáp ứng điều kiện giống như UBND tỉnh đã nêu trên. Như vậy, theo văn bản trả lời của Bộ Tài chính thì tất cả các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên

địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại thời gian qua đều không đủ điều kiện được hỗ trợ. Tiếp theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn người dân đăng ký kê khai sản xuất ban đầu, gần đây nhất có Công văn số 5056/UBND-NNTN ngày 29/6/2017 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân kê khai sản xuất ban đầu.

*Câu 7: Việc thu và quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân chưa được người dân đồng tình cao. Nguồn quỹ thu được cho nông dân vay, nhưng chưa có quy định cụ thể, rõ ràng việc quản lý, sử dụng lãi. Bên cạnh đó, lấy việc thu Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong các tiêu chí thi đua của chi bộ là chưa phù hợp. Kiến nghị tỉnh cần có giải pháp khắc phục thời gian tới.*

**Trả lời:** Việc thu và quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội vận động hội viên, nông dân tự nguyện đóng góp và được Hội Nông dân tỉnh căn cứ trên những văn bản được ban hành thống nhất từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tỉnh hội. Nguồn quỹ thu được (vận động) cho nông dân vay dựa trên Hướng dẫn số 841-HD/HNDTW ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Hội Nông dân Việt Nam về việc vận động và quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân xã vận động được.

Việc thu Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong các tiêu chí thi đua của Chi bộ là do Đảng bộ các địa phương bàn bạc, thống nhất để vận dụng cho phù hợp. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Hội và mục đích, ý nghĩa của Quỹ hỗ trợ nông dân để tạo sự đồng thuận cao của hội viên, nông dân tự nguyện đóng góp. Đồng thời, các cấp Hội cần tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân có hiệu quả đúng theo quy định pháp luật.

*Câu 8: Cử tri xã Lâm Hải, huyện Năm Căn phản ánh: Việc cho người địa phương khác vào khu vực bãi bồi tại ấp Nà Lớn và ấp Cồn Cát xã Lâm Hải thuê và bao ví, đặt lú, lưới kéo... làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến giao thông của người dân trên địa bàn. Kiến nghị ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý, không cho việc tác động như trên làm ảnh hưởng đến nơi bảo tồn sinh quyển.*

**Trả lời:** Khu vực bãi bồi tại ấp Nà Lớn và ấp Cồn Cát là khu vực thuộc Khu bảo tồn biển của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau quản lý, đây là nơi bảo vệ đa dạng sinh học của hệ sinh thái ven biển, nơi cư trú, sinh sản, sinh trưởng và phát triển của các loài thủy sản tự nhiên. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương cho Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thí điểm mở rộng việc nuôi sò huyết khu vực này, nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, sinh sản và sinh trưởng của các loài thủy sản nơi đây, nhằm tạo thêm sinh kế và thu nhập của người dân địa phương; theo đó, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã liên doanh, liên kết với một số tổ chức, cá nhân để thí điểm nuôi sò huyết.

Theo phản ánh của cử tri một số tổ chức, cá nhân liên doanh, liên kết nuôi sò

huyết thí điếm tại khu vực này tự ý đặt lú, lưới kéo để khai thác nguồn lợi thủy sản. Việc này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cho Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau kiểm tra nếu phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.

*Câu 9: Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh hệ thống thủy lợi Tiểu vùng trên địa bàn xã Khánh Hưng đã được đầu tư, nhưng khai thác không hiệu quả do trạm bơm có công suất thấp và cống thoát nước nhỏ, không đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm khắc phục để phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn.*

**Trả lời:** Hệ thống công trình đầu tư tại Tiểu vùng III - Bắc Cà Mau được bố trí theo cơ chế bao ngoài, khoanh cả vùng lớn hơn 44.000 ha. Thực trạng sản xuất của vùng hiện nay là hết sức đa dạng và phức tạp, các mô hình sản xuất lúa 2 vụ, lúa - cá đồng.. đặc biệt, là địa hình vùng trũng, gò đụn xen nhau gây rất nhiều khó khăn trong việc vận hành khai thác hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng từng bước triển khai thi công các ô thủy lợi, từng vùng nhỏ theo quy hoạch điều chỉnh, nhằm từng bước ổn định về cơ cấu cây trồng vật nuôi, cũng như công trình xây dựng cho phù hợp theo định hướng quy hoạch. Đồng thời, qua rà soát thực trạng hệ thống công trình đã được đầu tư nhận thấy hệ thống công trình đã xây dựng vẫn chưa đảm bảo điều kiện sản xuất thực tế, các trạm bơm hoạt động hết công suất nhưng vẫn chưa đảm bảo phục vụ theo diện tích cần tiêu thoát. Qua đó, UBND tỉnh đã quyết định phân khai nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2016-2017 để bố trí vốn đầu tư thêm 01 trạm bơm tại Công Đá cho khu vực này, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và nuôi trồng tốt hơn cho người dân; đồng thời, đôn đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT khẩn trương triển khai xây dựng 15 trạm bơm điện cho tiểu vùng.

*Câu 10: Cử tri xã Khánh Hưng, Trần Văn Thời đề nghị, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp có giải pháp quản lý, kiểm soát lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng cho người sử dụng*

**Trả lời:** Việc quản lý, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp nói chung, lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật nói riêng, được các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện. Qua lấy mẫu ngẫu nhiên phân tích, đánh giá chất lượng lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian qua, hầu hết các mẫu đều đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố. Để tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp trong thời gian tới, trong đó có lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận thương mại, buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

## II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

*Câu 1: Cử tri xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình phản ánh: Một số tuyến*

*đường trong nội ô thành phố Cà Mau như: Đường Ngô Quyền, đường Phan Ngọc Hiến... trên lề đường trồng những cây gỗ lâu năm dưới đường dây điện trung thế, hiện nay có nhiều cây đã lớn đâm thẳng vào đường dây điện rất nguy hiểm, mất vẻ mỹ quan đô thị. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan có giải pháp sớm khắc phục tình trạng này.*

**Trả lời:** Các tuyến đường nội ô thành phố như: Đường Ngô Quyền, đường Phan Ngọc Hiến..., được trồng cây xanh theo quy hoạch và được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để đảm bảo an toàn cho tuyến điện hạ thế. Hiện nay, trên một số tuyến cây xanh phát triển chưa đồng đều do bị lão hóa, chết..., UBND thành phố hiện đang thực hiện việc kiểm tra, rà soát lại cây xanh trên tất cả các tuyến đường nội ô thành phố để trồng dặm thay thế các cây không đảm bảo điều kiện sinh trưởng, nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị, từng bước xây dựng thành phố Cà Mau ngày càng xanh - sạch - đẹp.

*Câu 2: Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh, việc đầu tư chiếu sáng công cộng và điện trang trí ở thành phố Cà Mau rất cần thiết. Tuy nhiên, tỉnh nên quan tâm đầu tư phát triển điện nông thôn (nhất là đoạn giữa các tuyến kinh không hạ thế điện, người dân sử dụng điện chia hơi giá rất cao, lại không an toàn) đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có chính sách phù hợp.*

**Trả lời:** Việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh đã qua được địa phương và ngành điện tranh thủ bằng nhiều nguồn vốn đầu tư lưới điện nhằm phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân (vốn ngân sách địa phương, vốn ngành điện và vốn ODA). Đối với các khu vực chưa có lưới điện trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào danh mục Dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; dự án do ngành điện làm Chủ đầu tư, có khối lượng đường dây trung thế là 795 km; đường dây hạ thế là 1.848 km; trạm biến áp là 1.146 trạm/34.107,5 kVA; cung cấp điện khoảng 31.095 hộ dân, với tổng vốn đầu tư là 892 tỷ đồng (trong đó, cấp điện cho hộ dân nông thôn là 847 tỷ đồng và cấp điện cho các trạm bơm là 45 tỷ đồng), với cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương 85%, chủ đầu tư 15%. Tuy nhiên, do nguồn vốn phân bổ của Trung ương trong năm 2016 và 2017 còn hạn chế, trước mắt ưu tiên đầu tư trước cho các xã xây dựng nông thôn mới nên cùng lúc chưa thể đầu tư lưới điện phủ đến các hộ dân. Trong thời gian tới ngành điện tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Trung ương để đầu tư lưới điện nông thôn theo lộ trình dự án đề ra.

Đối với những khu vực vùng lõm chưa có lưới điện đi qua tại các xã, phường, thị trấn đã được Công ty Điện lực Cà Mau trình Tổng công ty Điện lực miền Nam xin bố trí vốn để thực hiện đầu tư lưới điện cho người dân. Đồng thời, ngành điện đang thực hiện chương trình xóa dần việc bán điện qua hình thức câu phụ, trong đó hỗ trợ lắp đặt điện kế chính miễn phí cho hộ dân đến 3,0 triệu đồng/hộ (không tính chi phí nhân công). Nguồn kinh phí thực hiện xóa câu phụ trong năm 2017 là 18,93 tỷ đồng. Mặt khác, hàng năm Công ty Điện lực Cà Mau cũng đã tranh thủ từ nguồn vốn khấu hao của ngành điện để đầu tư cấp điện cho

cụm dân cư bức xúc, vùng đồng bào dân tộc nhằm giảm tỷ lệ chia hơi, phục vụ kịp thời cho sinh hoạt, sản xuất và đảm bảo an toàn trong sử dụng điện của người dân.

**Câu 3:** *Cử tri khóm 10, phường 6, thành phố Cà Mau phản ánh việc áp giá điện của các hộ nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cà Mau, so với một số nơi trong tỉnh, có nơi áp giá 100%, có nơi áp giá 70%. Có hay không trường hợp này, đề nghị tỉnh thông tin, giải thích để người dân biết.*

**Trả lời:** Giá bán điện hiện nay được Công ty Điện lực Cà Mau và các Chi nhánh Điện lực trực thuộc thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

- Khách hàng đăng ký điện kế cho sản xuất nuôi tôm công nghiệp thì áp giá điện 100%.

- Khách hàng sử dụng chung điện kế cho sinh hoạt và sản xuất nuôi tôm công nghiệp thì ngành điện sẽ áp 02 giá cho sinh hoạt và nuôi tôm công nghiệp theo định mức tỷ lệ % sản lượng điện sử dụng sinh hoạt với sản lượng điện sử dụng sản xuất nuôi tôm công nghiệp tương ứng.

**Câu 4:** *Cử tri xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi kiến nghị tỉnh cần có biện pháp xử lý triệt để đối với việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân; cần làm rõ việc tôm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh bị trả về thời gian qua.*

**Trả lời:**

#### 1. Về ngăn chặn việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm và có nhiều văn bản chỉ đạo việc ngăn chặn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu; thành lập Ban Chỉ đạo chống đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và thành lập Đội kiểm tra liên ngành để thực hiện một số quy định của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cụ thể, năm 2016 lực lượng kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và phát hiện 55 vụ vi phạm, với số lượng 10.515 kg, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.665.000.000 đồng; đầu năm 2017 đến nay, phát hiện 5 vụ vi phạm, số lượng 1.382 kg, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 92.500.000 đồng.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn hành vi bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu chưa được ngăn chặn một cách triệt để. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận từ hành vi này rất cao; ý thức của một số người kinh doanh còn thấp; địa bàn rộng, lực lượng thực thi nhiệm vụ chưa phủ khắp được các địa bàn; việc ngăn chặn bơm chích tạp chất chưa đồng nhất giữa các địa phương, nên có trường hợp địa phương nào thực hiện mạnh thì tôm nguyên liệu chuyển sang bán ở địa phương khác.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra tại các địa phương, để việc triển

khai thực hiện này là đồng loạt, nhất quán; tuyên truyền các doanh nghiệp không mua tôm có chưa tạp chất; tuyên truyền và có phần thưởng phù hợp cho người dân có ý thức phát hiện và tố giác kịp thời việc bơm chích tạp chất của các thương lái thu mua.

## 2. Về tôm xuất khẩu bị trả về trong thời gian qua

Trong thời gian qua tôm xuất khẩu của tỉnh Cà Mau bị trả về số lượng khá lớn: năm 2015, đã có trên 10 doanh nghiệp bị các nước trả hàng hoặc bị cảnh báo về chất lượng, ước khoảng 5.000 tấn và năm 2016 có khoảng 4.000 tấn. Việc này cho thấy về an toàn vệ sinh thực phẩm và rào cản thương mại của các nước nhập khẩu thủy sản ngày càng gắt gao. Nguyên nhân chính hàng bị trả về: Rào cản kỹ thuật các nước đặt ra quá khắt khe; việc lạm dụng sử dụng hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi còn diễn ra; trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên hàng hóa còn bị nhiễm vi sinh.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền người dân nuôi tôm theo chuỗi liên kết và an toàn sinh học, nhằm kiểm tra chặt từ khâu đầu vào cho đến tiêu thụ sản phẩm.

*Câu 5: Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh: Thời gian qua, người dân sống trong lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến quản lý. Công ty này đã hợp tác với Công ty CAMIMEX tiêu thụ tôm sạch mang thương hiệu tôm sinh thái, Công ty CAMIMEX (đơn vị hợp tác thu mua, chế biến, xuất khẩu thương hiệu tôm sinh thái), thu mua tôm nguyên liệu, nhưng chậm trả tiền cho người dân (theo phản ánh của cử tri, hiện Công ty CAMIMEX còn nợ dân khoảng 15 tỷ đồng từ khoảng trích phần trăm lợi nhuận của việc xuất khẩu tôm mang thương hiệu tôm sinh thái và 1,8 tỷ đồng tiền mua tôm nguyên liệu). Cử tri kiến nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp xử lý dứt điểm trong thời gian tới.*

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty CAMIMEX trực tiếp trả lời bà con cử tri để làm rõ vấn đề nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

*Câu 6: Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh: Giá cát hiện nay rất cao (hơn 2 lần so với trước đây), đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục.*

### **Trả lời:**

1. Về nguồn cung và diễn biến giá cát: Nguồn cát cung cấp trên thị trường tỉnh Cà Mau chủ yếu là nhập từ ngoài tỉnh, nguồn cát trong tỉnh rất hạn chế và không thể khai thác vì vấn đề môi trường. Chính vì vậy, nguồn cung và giá cát trên thị trường trong tỉnh luôn phụ thuộc vào thị trường ngoài tỉnh. Trong thời gian từ tháng 4/2017, nhất là từ đầu tháng 5/2017 đến nay thì nguồn cung tại tỉnh Cà Mau cũng như nhiều tỉnh thành khác rất khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu; giá bán tăng cao, riêng tại tỉnh Cà Mau từ tháng 4 đến nay tăng gần 3 lần).



2. Về nguyên nhân chủ yếu xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung và tăng giá cao:

- Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ trước tới nay, việc sử dụng cát để thi công xây dựng công trình chủ yếu là cát tự nhiên được khai thác từ các mỏ cát sông. Song việc khai thác cát sông không theo quy hoạch được duyệt và giấy phép được cấp nên đã gây một số hậu quả nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Do đó, Chính phủ đã chấn chỉnh quản lý việc khai thác cát sông (không chế nạo cát tặc, các mỏ cát được phép khai thác không được khai thác ngoài công suất và trữ lượng được phép khai thác). Nguồn cát tự nhiên ở nước ta đang ngày càng khan hiếm vì việc bồi lắng, tái tạo các mỏ cát ngày càng hạn chế do việc đầu tư các công trình thủy điện ở thượng nguồn. Một số mỏ cát bị đóng cửa do khai thác ngoài công suất và trữ lượng được phép khai thác. Mặt khác, một số địa phương trong khu vực có chủ trương không cho vận chuyển cát xây dựng ra ngoài tỉnh.

3. Giải pháp tháo gỡ khó khăn tại địa bàn tỉnh:

Trước tình hình giá cát khan hiếm, tăng giá đột biến, để tránh bị ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tính toán cân đối cung cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp, sử dụng vật liệu thay thế có sẵn tại địa phương, hạn chế sử dụng cát tự nhiên dùng để san lấp, sử dụng cát tự nhiên có hiệu quả, tiết kiệm. Chỉ sử dụng cát tự nhiên dùng cho sản xuất bê tông, xây tô, trát. Khuyến cáo sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên. Đồng thời, khuyến cáo đối với công trình giao thông và công trình nông nghiệp sử dụng vật liệu thay thế khác như: Đất đỏ, đá xô bò, đá bụi, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện...; đối với công trình san lấp mặt bằng khuyến cáo sử dụng vật liệu đất tại chỗ hoặc từ nguồn nạo vét lòng sông, kênh rạch, vuông tôm...Đã chỉ đạo Sở Công thương và Chi Cục quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo bán đúng giá niêm yết và hạn chế tình trạng đầu cơ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4631/UBND-XD kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trương giải quyết đối với việc giá cát xây dựng tăng đột biến trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, đề nghị Thủ tướng có cơ chế đặc thù bù giá hoặc điều chỉnh hợp đồng các gói thầu theo hình thức trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau; thực hiện nghiên cứu đánh giá, tìm kiếm nguồn tài nguyên khác thay thế cho nguồn cát hình thành từ lưu vực sông Mê Kông ngày càng khan hiếm và cạn kiệt để phục vụ cho đầu tư xây dựng tại tỉnh Cà Mau nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng.

*Câu 7: Ý kiến Cử tri huyện Năm Căn yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng nhập xăng dầu của các hộ kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện, tránh tình trạng các hộ kinh doanh lấy xăng pha với dầu để bán cho người dân.*

**Trả lời:** Đến nay, qua công tác kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng của tỉnh chưa phát hiện vụ pha dầu vào xăng. Ủy ban nhân dân tỉnh xin tiếp thu ý kiến của cử tri; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xăng dầu để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm gian lận về chất lượng xăng và các hành vi gian lận khác trong kinh doanh xăng dầu.

### **III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**Câu 1:** *Cử tri xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi phản ánh: tuyến lộ từ xã Hiệp Tùng huyện Năm Căn đến xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi đã khởi công năm 2008, do Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn làm chủ đầu tư. Đối với đoạn lộ phía xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi có chiều dài khoảng 3.000m đã đào khuôn lộ, đặt cống, bỏ dỡ dang nhiều năm; hiện nay nhiều đoạn nước ngập, tràn, ảnh hưởng đến sản xuất và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Việc làm cống qua lộ, đơn vị thi công không cung cấp bản vẽ thiết kế để Nhân dân giám sát, dẫn đến chất lượng các cống không cao, gây bức xúc trong Nhân dân tại khu vực này. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành tuyến lộ này để đưa vào sử dụng, giảm bớt khó khăn và thiệt hại cho Nhân dân.*

**Trả lời:** Tuyến đường từ bến phà Vàm Xáng Cái Ngay xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn đến cầu Thanh Tùng thuộc xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi là Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Hiệp Tùng, đi qua địa bàn 02 huyện: Năm Căn, Đầm Dơi, do UBND huyện Năm Căn làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2009, nhưng do vướng giải phóng mặt bằng, năng lực của nhà thầu thi công, chủ đầu tư cũng như đơn vị quản lý dự án hạn chế, nên đến năm 2015 chỉ thi công cơ bản phần các cầu trên tuyến (07 cầu); phần đường đoạn từ Vàm Xáng Cái Ngay đến cầu Kênh Năm (vừa qua UBND xã Hiệp Tùng) thi công cơ bản xong lớp cát nền đường; phần đường đoạn từ cầu Kênh Năm đến cầu Thanh Tùng với chiều dài khoảng 5,2km và bến phà Vàm Xáng Cái Ngay hầu như chưa triển khai thi công.

Theo dự án điều chỉnh đã được Chủ tịch UBND phê duyệt tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 08/9/2015, do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không còn bố trí cho khối lượng phát sinh, bổ sung làm vượt so với tổng mức đầu tư ban đầu nên đã cắt giảm hạng mục bến phà Vàm Xáng Cái Ngay chuyển sang đầu tư theo hình thức BOT; phần đường đoạn từ cầu Kênh Năm đến cầu Thanh Tùng trước mắt chỉ xây dựng nền đường đất đen và cống ngang đường, khi điều kiện cho phép sẽ xây dựng phần mặt đường. Đến nay, hạng mục xây dựng nền đường đất đen và cống ngang đường đoạn từ cầu Kênh Năm đến cầu Thanh Tùng với chiều dài 5,2km (trong đó, đoạn thuộc địa bàn huyện Đầm Dơi với chiều dài khoảng 3,0km) mới thi công được 32/102 cống, đắp đất đen được khoảng 3,5/5,2km; chậm tiến độ khoảng 03 tháng so với hợp đồng ký kết.

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, sẽ chỉ đạo UBND huyện Năm Căn tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định; tăng cường công tác quản

lý chất lượng và đẩy nhanh thi công sớm hoàn thành đoạn đường đất đen từ cầu Kênh Năm đến cầu Thanh Tùng; khi nền đường ổn định, sẽ đầu tư phân mặt đường để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

**Câu 2:** *Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh, tuyến lộ Tắc Thủ - Sông Đốc, tuy có duy tu, sửa chữa, nhưng chất lượng kém, hư hỏng nhiều. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình nêu trên.*

**Trả lời:** Tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc là tuyến đường vận tải độc đạo nối thành phố Cà Mau và thị trấn Sông Đốc với lưu lượng hàng hóa và hành khách rất lớn; trong khi tuyến đường này mặt đường chỉ rộng 3,5m, được gia cố lề mỗi bên 1,0m để tránh xe. Do đó, tuyến đường chịu sự quá tải cả về mặt lưu lượng lẫn tải trọng dẫn đến tuyến đường thường xuyên bị hư hỏng, mặt đường bong tróc, ổ gà, lề đường bị lún trôi, “cóc găm” và Sở Giao thông vận tải phải thực hiện duy tu, sửa chữa nhiều lần, nhất là vào thời điểm mùa mưa (đường nhanh hư hỏng hơn).

Trước thời điểm năm 2015, do nguồn vốn hạn chế nên chỉ có thể sửa chữa đường bằng các giải pháp tạm, chủ yếu là dặm vá ổ gà; sau một thời gian sử dụng, phải tiếp tục sửa chữa lại. Từ năm 2015 đến nay, Sở Giao thông vận tải đã tranh thủ được nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, kết hợp với ngân sách tỉnh đã sửa chữa đường với giải pháp cơ bản hơn; đến nay, đã sửa chữa được 25km trên tổng chiều dài tuyến 38km, có chất lượng tốt, hầu như không còn xuất hiện hư hỏng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, còn lại 13km trên tuyến chưa được sửa chữa cơ bản, thường xuyên hư hỏng, phải thực hiện sửa chữa nhỏ nhiều lần (chủ yếu là vá ổ gà, “cóc găm”); năm 2017, Sở Giao thông vận tải tiếp tục sửa chữa thêm khoảng 6,0km theo giải pháp cơ bản, dự kiến tháng 7/2017 bắt đầu thi công; 7,0km còn lại sẽ được thực hiện sửa chữa vào năm 2018.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý chất lượng công tác duy tu, sửa chữa công trình giao thông, nhằm đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế. Qua ý kiến phản ánh của cử tri về chất lượng duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - Sông Đốc kém, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có giải pháp khắc phục hư hỏng (nếu có), đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng công tác duy tu, sửa chữa đúng theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Câu 3:** *Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Cầu Kênh Đứng hiện nay quá nhỏ, tải trọng quá thấp và đã xuống cấp, gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa của nhân dân, làm cho các mặt hàng nông sản như: lúa, chuối, dứa... có giá trị không cao bằng các vùng khác; việc này đã kiến nghị nhiều lần nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có kế hoạch đầu tư mới. Kiến nghị tỉnh xem xét, sớm đầu tư.*

**Trả lời:** Cầu Kênh Đứng xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời nằm trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Khánh Hưng hiện nay đã được Chủ tịch UBND

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 27/9/2016, cùng với cầu Cơi Năm trên tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc, với tổng mức đầu tư 26,466 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; thời gian thực hiện 2018 - 2019. Hiện nay nguồn ngân sách nhà nước rất khó khăn, việc đầu tư xây dựng phải theo thứ tự ưu tiên, có lộ trình và kế hoạch cụ thể phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Rất mong cử tri xã Khánh Hưng chia sẻ với Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn vốn đầu tư hạn chế hiện nay.

**Câu 4:** *Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Hiện nay cầu Chữ Y đã bị sập một nhịp do ghe chở vật liệu xây dựng va vào trụ cầu, nhưng việc khắc phục là rất chậm, bà con nhân dân, mà đặc biệt là học sinh phải đi phà nhỏ qua sông, không đảm bảo an toàn. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm khắc phục.*

**Trả lời:** UBND tỉnh đã chủ trương phân cấp cho UBND huyện Trần Văn Thời chủ trì giải quyết sự cố sập cầu Chữ Y, xã Khánh Hưng và giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Trần Văn Thời trong việc giải quyết sự cố công trình theo quy định, khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, hiện tại người gây ra sự cố đang tiến hành thi công sửa chữa, khắc phục công trình; đến nay, đã đóng xong cọc của 02 trụ cầu; tuy nhiên, trong quá trình đóng có 01 cọc bị nứt nên cơ quan chức năng đã đề nghị thay cọc bị nứt trước khi thi công các hạng mục tiếp theo. UBND huyện đã yêu cầu người gây ra sự cố phải hoàn thành việc khắc phục lại công trình trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 16/6/2017, đồng thời trong quá trình khắc phục sự cố phải bố trí phương tiện đưa rước người dân ngang sông đảm bảo an toàn, thuận tiện.

Qua ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Trần Văn Thời theo dõi chặt chẽ quá trình khắc phục sự cố, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

#### **IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG**

**Câu 1:** *Cử tri Phường 6, thành phố Cà Mau phản ánh: Hiện nay ở khu vực khóm 7, phường 6 có khu dân cư cất nhà ở tự phát (không điện, không đường, không nước mạng) và tình trạng ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng; bà con nơi đây đề nghị chính quyền địa phương quan tâm xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống đường, mạng lưới nước sinh hoạt và điện thấp sáng, hiện nay bà con đang rất cần cho sinh hoạt hàng ngày.*

**Trả lời:** Việc xây dựng nhà ở trong đô thị phải được cấp giấy phép xây dựng (trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định). Xây dựng nhà ở tự phát là vi phạm pháp luật, buộc phải tháo dỡ nếu không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Nội dung cử tri phản ánh, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô

thị thành phố kết hợp với các cơ quan có liên quan và UBND phường 6 kiểm tra lại và đối chiếu với quy hoạch được phê duyệt để có hướng giải quyết yêu cầu của cử tri. Trường hợp phù hợp với quy hoạch sẽ xem xét đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nếu không phù hợp với quy hoạch thì không được xem xét đầu tư.

**Câu 2:** *Cử tri Phường 6, thành phố Cà Mau phản ánh: Dân cư sống ven sông thuộc khóm 7, phường 6 có hộ muốn sửa chữa nhà ở kiên cố để an tâm sản xuất, sinh sống nhưng khi xây dựng thì bị chính quyền địa phương phạt, buộc tháo dỡ vì cho rằng bà con đã vi phạm quy định về bảo lưu đất ven sông; cát, sửa nhà ở theo nhu cầu của dân thì vi phạm, trong khi đó chính quyền không bố trí được đất ở nơi khác cho nhân dân, mà nhu cầu nhà ở của bà con khu vực này hết sức cấp thiết, vì vậy rất mong có giải pháp giúp người dân khu vực ven sông được xây dựng nhà ở cơ bản, ổn định cuộc sống.*

**Trả lời:** Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 93, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thì trường hợp nhà ở ven sông không đủ điều kiện được cấp phép xây dựng. Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh Cà Mau tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 08/9/2008, đất ven sông được quy hoạch làm đất công viên cây xanh, trong đó có khu vực khóm 7, phường 6 thành phố Cà Mau. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn nên UBND thành phố chưa thực hiện được việc di dời toàn bộ nhà ở ven sông, trước mắt nhà ở ven sông được phép tồn tại theo hiện trạng, đối với nhà ở bị hư hỏng thì cho phép sửa chữa theo hiện trạng không coi nói, không làm thay đổi kết cấu công trình. UBND thành phố xin thông tin đến bà con cử tri nắm và chia sẻ cùng với chính quyền địa phương.

**Câu 3:** *Cử tri phường 6, thành phố Cà Mau phản ánh: Dự án quy hoạch mở rộng sân bay Cà Mau đã được công bố, nhưng dự án mở rộng chưa triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, đời sống sinh hoạt của bà con. Cử tri kiến nghị tỉnh cho biết dự án có tổ chức thực hiện không, chừng nào thực hiện, phải công bố cho bà con cử tri trong vùng dự án biết, giúp bà con an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.*

**Trả lời:** Quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không Cà Mau, tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 4149/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2014 và được tổ chức công bố quy hoạch vào ngày 11/3/2015. Theo đó, đến năm 2020 giữ nguyên hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn hiện hữu, hệ thống sân đỗ tàu bay, đảm bảo 02 vị trí đỗ tàu bay ATR72 và tương đương; giai đoạn sau năm 2020 cải tạo đường hạ cất cánh, xây dựng đường lăn mới, xây mới sân đỗ tàu bay để đạt 03 vị trí đỗ cho tàu bay A310/A321 và 01 sân đỗ trực thăng, xây mới nhà ga hành khách đạt công suất 500.000 hành khách/năm, đảm bảo đạt cấp 4C.

Hiện nay, việc đầu tư công trình sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo Luật Đầu tư công. Theo đó, sau năm 2020, để được đầu tư, cải tạo thì dự án

phải được cơ quan Trung ương quyết định chủ trương đầu tư và được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau năm 2020. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để sau năm 2020 phấn đấu thực hiện việc cải tạo, xây dựng cảng hàng không Cà Mau theo quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt. Do đó, từ nay đến cuối năm 2020 dự án chưa triển khai thực hiện, nên bà con cử tri trong vùng dự án yên tâm sản xuất để ổn định cuộc sống, nhưng không được xây dựng mới các công trình kiên cố để tránh bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện dự án. Sau năm 2020, khi có quyết định chủ trương đầu tư của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có thông báo chính thức đến bà con cử tri phường 6, thành phố Cà Mau biết và thực hiện.

## V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

**Câu 1:** *Cử tri xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển phản ánh: “Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Việt Úc ở ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây và Công ty cổ phần thủy sản NG ở ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân Tây xả nước thải trực tiếp ra các sông, rạch, gây ô nhiễm nguồn nước, làm cho nước trên các kênh, rạch khu vực ấp Đường Kéo, Ông Định và các khu vực xung quanh bị ô nhiễm nặng, nước có màu đen, mùi hôi, làm cá, tôm trên sông chết. Đặc biệt, người dân trên địa bàn lấy nước vào nuôi tôm dẫn đến tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra nguồn nước xả thải của hai Công ty trên (kiểm tra đột xuất hoặc ban đêm, lúc nước kém); xử lý nghiêm nếu xả thải làm ô nhiễm nguồn nước. Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân tôm chết nhiều trên ruộng ở khu vực lân cận hai Công ty trên và chất lượng nguồn nước ở các sông xung quanh khu vực này; đồng thời, có giải pháp khắc phục nguyên nhân gây tôm chết hàng loạt để người dân an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống”.*

**Trả lời:** Hiện nay, Công ty TNHH MTV Việt Úc với loại hình sản xuất kinh doanh tôm giống đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2014 và Công ty Cổ phần thủy sản N. G Việt Nam với loại hình sản xuất kinh doanh nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao (nuôi tôm siêu thâm canh) đã được UBND huyện Ngọc Hiển xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2016. Trước phản ánh nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển; các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực trạng xả thải của 02 Công ty nêu trên, xử lý nghiêm nếu xả thải vượt Quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại việc tuân thủ yêu cầu trong quy trình nuôi, hệ thống ao xử lý nước thải theo quy định.

Riêng việc xác định nguyên nhân làm tôm nuôi của người dân chết hàng loạt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, tiến hành xử lý theo đúng quy định hiện hành.

**Câu 2:** Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh: “Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh, Trại giam Cái Tàu có diện tích đất khoảng 134 ha ở ấp Lung Ngang, thuộc địa bàn xã Tam Giang đã cho nhiều hộ dân từ nơi khác đến thuê nuôi tôm, đơn vị không trực tiếp sản xuất gây khó khăn cho địa phương trong việc quản lý, vận động, tuyên truyền thực hiện chủ trương của địa phương. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi phần đất của Trại Giam Cái Tàu để cho UBND xã xem xét giao đất cho các hộ nghèo, không có đất trên địa bàn để ổn định cuộc sống”.

**Trả lời:** Trại giam Cái Tàu trực thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) - Bộ Công an được UBND tỉnh giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 706338, với diện tích 135,2ha để quản lý, sử dụng vào mục đích đất an ninh tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang rà soát, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó có phần đất của Trại giam Cái Tàu tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, báo cáo UBND tỉnh xem xét kiến nghị Bộ Công an xem xét trường hợp khu đất này Bộ Công an không có nhu cầu sử dụng vào mục đích đất an ninh theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai năm 2013 thì bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi Bộ Công an bàn giao khu đất này cho địa phương quản lý, sử dụng, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu bố trí sử dụng hợp lý, góp phần khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai.

**Câu 3:** Cử tri xã Đông Hưng, huyện Cái Nước phản ánh: Hiện nay, rác thải tại khu vực chợ Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi không có bãi tập kết, nên các tiểu thương buôn bán tại chợ thải xuống tuyến sông Bảy Háp, trôi dạt đến nhiều nơi khác nói chung và trên địa bàn xã Đông Hưng nói riêng, làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất của người dân. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên.

**Trả lời:** Qua rà soát, hiện nay tại xã Trần Phán chưa có quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chưa có trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt dẫn đến rác thải phát sinh trên địa bàn xã chưa được thu gom, xử lý hợp vệ sinh (cụ thể là khu vực chợ Chà Là). Về giải quyết tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát và xây dựng lộ trình triển khai Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong năm 2017, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các huyện (trong đó có huyện Đầm Dơi) đề xuất nhu cầu đầu tư các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, nhằm phục vụ việc tập kết, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và đầu tư các bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Hiện nay, từ chợ Chà Là đến thị trấn Đầm Dơi đã có đường giao thông thuận lợi có thể vận chuyển rác để đưa đến Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau để xử lý. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đầm Dơi xác định nhu cầu xây dựng bãi rác, trạm trung chuyển rác trên địa bàn, phương án thu gom, vận chuyển rác về

bãi rác tập trung, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới theo khả năng cân đối nguồn vốn.

## VI. LĨNH VỰC Y TẾ, BẢO HIỂM

*Câu 1: Cử tri xã Hưng Mỹ huyện Cái Nước phản ánh: Thái độ phục vụ của viên chức bệnh viện đối với bệnh nhân thời gian qua chưa tốt. Bệnh nhân điều trị dịch vụ được chăm sóc chu đáo, tận tình hơn. Vì sao bệnh viện công lại có khu dịch vụ. Kiến nghị tỉnh giải thích để người dân biết.*

**Trả lời:** Thời gian qua, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế tập trung chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo chỉ đạo chung của Chính phủ, của Bộ Y tế và của địa phương. Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đều triển khai thực hiện, các cán bộ y tế đồng tình ủng hộ và được bà con cử tri và người bệnh, người nhà người bệnh ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn có số ít viên chức của bệnh viện từng lúc, từng nơi chưa làm hài lòng người bệnh như phản ánh của bà con cử tri. Vấn đề này, UBND tỉnh xin ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian tới yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức bệnh viện thay đổi hành vi, thái độ nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn và giám sát, kiểm tra lẫn nhau trong quá trình tiếp xúc, chăm sóc người bệnh.

- Chủ trương của ngành Y tế là chăm sóc mọi người bệnh đều như nhau, dù người bệnh có Bảo hiểm y tế hay không có Bảo hiểm y tế, người bệnh được điều trị khu dịch vụ hay không dịch vụ; ưu tiên cho người cao tuổi, bệnh nặng, trẻ em,... Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục rà soát, chấn chỉnh việc này.

- Về bệnh viện công có khu dịch vụ: Đây là hình thức nhằm thực hiện xã hội hóa y tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế thì các cơ sở y tế công lập được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và đúng với quy định của pháp luật. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau có tổ chức Khu điều trị theo yêu cầu do Công ty Cổ phần Dịch vụ 200 giường chịu trách nhiệm thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT.

*Câu 2: Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh: Hiện nay, Trạm Y tế xã có Bác sĩ, nhưng không được hưởng lương theo ngạch Bác sĩ mà chỉ hưởng lương Y sĩ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng rà soát, chuyển ngạch cho Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã như trường hợp nêu trên. Đồng thời, cử tri kiến nghị tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian tới.*

**Trả lời:** Hiện nay, các Trạm Y tế xã có bác sĩ, nhưng không được hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ mà chỉ hưởng lương y sĩ là do viên chức



các Trạm y tế này được tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), trình độ trung cấp y. Khi viên chức trên có bằng tốt nghiệp bác sĩ là chỉ hoàn thành xong khung chương trình đào tạo ngành bác sĩ chứ không phải là chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III).

Để đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ y sĩ (hạng IV) lên chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), yêu cầu viên chức phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Đồng thời, phải thông qua kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát các đối tượng đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV) lên chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III); đồng thời xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án và tiến hành tổ chức, thực hiện công tác thi thăng hạng viên chức ngành y tế trong thời gian tới.

- Việc tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là nội dung hết sức thiết thực. Thời gian qua các cấp, các ngành đã tích cực thực hiện, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để đạt kết quả cao hơn về nội dung này.

**Câu 3:** *Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Theo quy định thì hộ nghèo được miễn 100% tiền mua bảo hiểm y tế, nhưng trong thời gian chờ cấp bảo hiểm y tế, do nhu cầu nên một số hộ nghèo đã tự bỏ tiền ra mua trước; vậy Nhà nước có hoàn lại tiền không, đề nghị tỉnh trả lời cho cử tri biết.*

**Trả lời:** Việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, đối với các trường hợp hộ dân đã bỏ tiền ra mua BHYT trước khi được cấp thẻ, theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 959/QĐ/BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì: Người tham gia BHYT theo đối tượng tại khoản 4, khoản 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

- Tham gia BHYT theo nhóm đối tượng tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 (nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ) Điều 17;

- Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

- Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì người đang tham gia BHYT hộ gia đình mà được cấp thẻ BHYT theo chế độ, đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình, theo mức đóng và thời gian còn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Do đó, đề nghị cử tri mang thẻ BHYT (còn giá trị sử dụng) đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả tiền BHYT theo quy định.

*Câu 4: Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Hiện nay, BHYT cho bà con hộ nghèo khi làm xong thủ tục và được cấp thì thời gian còn lại quá ngắn. Cụ thể, khi cấp BHYT cho bà con là thời điểm tháng 6/2017, nhưng thời gian hết hạn của bảo hiểm là tháng 12/2017. Kiến nghị thời hạn của bảo hiểm phải đủ một năm, nghĩa là cấp tháng nào thì đến tháng đó của năm sau mới hết hạn.*

**Trả lời:** Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế: Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó. Trường hợp, tổ chức Bảo hiểm xã hội nhận được danh sách đối tượng tham gia BHYT kèm theo quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01/01 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Như vậy, hộ nghèo, cận nghèo chỉ được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong năm tài chính, không được cấp thẻ BHYT có giá trị sang năm sau. Quy định này nhằm đảm bảo việc thanh quyết toán tài chính thuộc ngân sách nhà nước.

Hàng năm, tỉnh đều tổ chức rà soát và có quyết định công bố hộ nghèo, cận nghèo vào tháng 12 năm trước. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành có liên quan hoàn thành các thủ tục, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

## VII. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

*Câu 1: Cử tri xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi kiến nghị: Tỉnh xem xét, có chế độ, chính sách đối với cán bộ là Trưởng, Phó ngành cấp xã hoạt động từ năm 1993 trở về trước, vì các đối tượng này khi nghỉ việc, không được hưởng chế độ, chính sách gì của Nhà nước.*

**Trả lời:** Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã hoạt động từ năm 1993 trở về trước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tại từng thời điểm, từng đối tượng cụ thể theo quy định của Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ về bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã; Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường và Nghị định số 46-CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thể

nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Hiện nay, theo phân cấp quản lý thì các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn đang thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo các quy định nêu trên và các chế độ, chính sách khác có liên quan.

**Câu 2:** *Cử tri xã Hồ Thị Kỳ và xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình; cử tri xã Đông Hưng, huyện Cái Nước phản ánh: hiện nay theo quy định người từ 80 tuổi trở lên mới được hưởng chế độ của người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay số đối tượng đến tuổi này không còn nhiều, cử tri đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh quy định đối tượng này từ 75 tuổi trở lên được hưởng chính sách đối với người cao tuổi?*

**Trả lời:** Căn cứ Khoản 2, Điều 17, Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Về việc điều chỉnh quy định đối tượng này từ 75 tuổi trở lên được hưởng chính sách đối với người cao tuổi theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh ghi nhận, sẽ chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan kiến nghị cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

**Câu 3:** *Cử tri xã Khánh Hưng và xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời phản ánh, hiện nay người cao tuổi khi đến tuổi 80 đang hưởng các chế độ, chính sách như: Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ... thì không được hưởng chính sách đối với người cao tuổi. Kiến nghị Trung ương xem xét, cho người đến tuổi 80 được hưởng trợ cấp như nhau, không loại trừ đối tượng đang hưởng chính sách khác, nhằm tạo công bằng và khuyến khích, động viên tinh thần người cao tuổi....*

**Trả lời:** Căn cứ Khoản 2, Điều 17, Luật Người cao tuổi, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định: “đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng”. Riêng đối với những trường hợp như: Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ... chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, việc này UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xin ý kiến cấp thẩm quyền xem xét những trường hợp này.

**Câu 4:** *Cử tri xã Khánh Hưng và xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn và cử tri xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước phản ánh: Kinh phí hoạt động cho ấp (2,5 triệu đồng/tháng) là thấp, không đảm bảo cho hoạt động của các ấp diện tích lớn, đề nghị tăng lên 3 triệu đồng/tháng; đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm, xem xét, nâng chế độ sinh hoạt và mua bảo hiểm y tế cho cán bộ ấp, khóm.*

**Trả lời:**

- Về kinh phí hoạt động cho ấp, nâng chế độ sinh hoạt cho cán bộ ấp, khóm:

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ - Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó mức khoán hỗ trợ kinh phí phí hoạt động 2,5 triệu đồng/ấp/tháng và mức phụ cấp hàng tháng cho các chức danh hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm là tương đối phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách của tỉnh hiện nay, mong cử tri chia sẻ khó khăn chung của tỉnh.

- Về kiến nghị mua bảo hiểm y tế cho cán bộ ấp, khóm: Căn cứ Khoản 3, Điều 12 của Luật Bảo bảo Y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, những người hoạt động không chuyên trách đối với ấp, khóm không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Để tạo điều kiện cho những người hoạt động không chuyên trách đối với ấp, khóm được tham gia bảo hiểm y tế, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013, trong đó đã hỗ trợ một phần mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng này (3% BHYT/mức lương cơ sở) hàng tháng.

*Câu 5: Cử tri xã Khánh Lâm, huyện U Minh có câu hỏi: Hộ ông Út Em (hiện có vợ và sinh sống tại Lung Bàu Thúi, ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời), không tham gia cách mạng, nhưng lại được hưởng chế độ thương binh, được xây nhà tình nghĩa. Kiến nghị tỉnh rà soát lại trường hợp này để đảm bảo chính sách đền ơn đáp nghĩa thực hiện đúng đối tượng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp khai không đúng sự thật để hưởng chế độ chính sách của Đảng, nhà nước.*

**Trả lời:** UBND tỉnh ghi nhận sự quan tâm của cử tri đối với công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người thực sự có công với cách mạng cũng như thẳng thắn tố giác những trường hợp hưởng không đúng chế độ của Đảng, Nhà nước dành cho người có công với cách mạng. Vì vậy, nếu cử tri biết đối tượng không phải là người có công nhưng lại được hưởng chế độ ưu đãi người có công thì đề nghị cử tri có đơn yêu cầu hoặc tố giác cụ thể theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo để cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh làm rõ sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp cụ thể nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với chính quyền địa phương xác minh làm rõ, nếu đúng như phản ánh của cử tri thì báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

*Câu 6: Cử tri xã Đông Hưng, huyện Cái Nước phản ánh: Thương binh, bệnh binh là người tham gia cách mạng, cống hiến nhiều cho đất nước, nhưng đến khi*

*xét khen thưởng chế độ Bảo hiểm y tế thì chỉ có 1 mình được hưởng, còn những người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) thì không được hưởng. Kiến nghị tỉnh cần có văn bản kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ BHYT cho đối tượng là người thân của thương binh.*

**Trả lời:** Căn cứ Điểm c, Điều 41, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người thuộc diện mua BHYT “Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 61% trở lên”. Như vậy, theo quy định trên thì thân nhân thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng BHYT.

Hiện nay, Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn trường hợp thân nhân thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 61% được hưởng BHYT, UBND tỉnh xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ kiến nghị với cấp thẩm quyền về nội dung này trong thời gian tới.

*Câu 7: Cử tri xã Đông Hưng, huyện Cái Nước phản ánh: cần xem lại việc hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo, vì thời gian qua có nhiều hộ sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả. Cử tri kiến nghị nên hỗ trợ bằng những mô hình sản xuất, kinh doanh làm ăn có hiệu quả để hộ nghèo, cận nghèo tự làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.*

**Trả lời:**

- Đối với việc cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Cà Mau hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho vay. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thường xuyên phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Cà Mau kiểm tra, giám sát việc cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Việc hỗ trợ mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo được thực hiện tại Quyết định số 1722/QĐ - TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, mô hình giảm nghèo chỉ mới được thực hiện ở một số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và xã trong chương trình 135 và 04 xã ngoài chương trình xã ven biển, hải đảo và chương trình 135. UBND tỉnh xin thông tin đến cử tri được biết.

*Câu 8: Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn phản ánh: tại khu vực ấp Cà Là có nhiều hộ dân thiếu đất, tư liệu sản xuất, không có việc làm, nghề nghiệp ổn định, đời sống gặp rất nhiều khó khăn (có khoảng 19 hộ dân tộc Khmer, nhà bị xuống cấp, hư hỏng nặng, cần cất mới), kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp, tạo điều kiện để bà con, nhất là các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo ổn định cuộc*

sống.

**Trả lời:** Trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề; tuy nhiên, do một số địa phương quỹ đất công không còn nên việc hỗ trợ đất sản xuất không thực hiện được mà phải thực hiện hình thức đào tạo nghề, hỗ trợ mua dụng cụ máy móc hoặc mua bán nhỏ để chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Hiện nay, UBND tỉnh đang trình xin ý kiến Ủy ban Dân tộc thẩm tra dự thảo Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2020, trong đó các nội dung hỗ trợ của chính sách như: Hỗ trợ đất ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề (thay cho đất sản xuất), hỗ trợ nước sinh hoạt, hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ bố trí sắp xếp ổn định dân cư. Sau khi có ý kiến thẩm tra của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh và phê duyệt Đề án làm cơ sở triển khai thực hiện. Trước mắt, đối với các trường hợp nhà ở đã xuống cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống đồng bào dân tộc nghèo như phản ánh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Năm Căn xem xét, hỗ trợ trong điều kiện phù hợp để người dân, sớm ổn định cuộc sống.

**Câu 9:** *Cử tri xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời phản ánh: Hiện nay, thủ tục xác nhận để làm Huân, Huy chương quá khó khăn và phức tạp. Kiến nghị Nhà nước có cách tháo gỡ để việc làm Huân, Huy chương cho người có công được thuận lợi, dễ dàng hơn.*

**Trả lời:** Thực hiện Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, trong đó quy định thời gian giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến đến 31/12/2004. Tuy nhiên, trên thực tế đến nay vẫn còn tồn đọng nhiều trường hợp chưa được xét khen thưởng. Từ thực tế trên, hàng năm UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục rà soát giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến đúng đối tượng, đúng thành tích. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hồ sơ chưa được giải quyết, lý do: chưa đảm bảo về thủ tục, điều kiện xét khen thưởng (nhân chứng xác nhận không cụ thể rõ ràng; thiếu nhân chứng xác nhận; không có giấy phục viên, xuất ngũ...).

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ có kiến nghị với Trung ương để có hướng tháo gỡ.

## VIII. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

**Câu 1:** *Cử tri xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình phản ánh: Tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh, quy định quy trình bầu Trưởng ấp, khóm xong rồi mới giới thiệu bầu Phó Trưởng ấp, khóm là chưa hợp lý, gây lãng phí, mất thời gian trong việc đi lại của bà con. Cử tri đề nghị Ủy ban*

*nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi Quyết định trên, nên tổ chức bầu Trưởng và Phó Trưởng ấp, khóm cùng lúc.*

**Trả lời:** Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố “Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố thực hiện như đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa việc bầu Phó Trưởng ấp, khóm tại Điều 19 của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND “Trưởng ấp, khóm giới thiệu Phó Trưởng ấp, khóm giúp việc (sau khi có sự thống nhất với Ban công tác Mặt trận ấp, khóm)” và “Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Trưởng ấp, khóm thực hiện như đối với Trưởng ấp, khóm” là đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Mặt khác, hiện nay Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến để xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV. Trong đó, đã đề cập đến nội dung chưa hợp lý đối với việc bầu Phó Trưởng ấp, khóm theo ý kiến phản ánh của cử tri. Vì vậy, khi nào Bộ Nội vụ ban hành văn bản mới sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

**Câu 2:** *Cử tri xã Phú Thuận, huyện Phú Tân kiến nghị nhà nước xem xét, hỗ trợ kinh phí cho người dân khi tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri (kinh phí đi lại, xăng dầu và ăn uống...).*

**Trả lời:** Theo quy định hiện hành, ngân sách nhà nước chưa hỗ trợ kinh phí đi lại, xăng dầu và ăn uống cho người dân khi tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri (có thể do ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn). Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được trực tiếp tham gia các buổi tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức trên địa bàn các xã, đề nghị các cấp chính quyền nên tổ chức địa điểm tiếp xúc cử tri tại nơi trung tâm, phù hợp để nhiều người có cơ hội cùng tham gia một cách thuận lợi nhất.

**Câu 3:** *Bà Lê Thanh Phượng, ấp 11, xã Khánh Lâm, huyện U Minh phản ánh: Bà thuê đất của ông Trần Tự Kinh và bà Tô Mỹ Dung (đất do ông Kinh và bà Dung hợp đồng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ) để sản xuất; năm 2015 diện tích đất này hết hạn hợp đồng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, Công ty và UBND xã Khánh Lâm tiến hành họp dân để xét hợp đồng lại với điều kiện là ưu tiên cho các hộ trực tiếp sản xuất, trực giữ rừng. Theo đó, UBND xã Khánh Lâm không đồng ý cho hộ ông Trần Tự Kinh và bà Tô Mỹ Dung ký hợp đồng vì không trực tiếp sản xuất, trực chữa cháy. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ vẫn tiếp tục cho hộ ông Kinh và bà Dung thuê đất. Ngoài ra, bà còn phản ánh, năm 2012, ông Kinh kêu vợ chồng bà lên bờ bao để trồng chuối thì ông cho mượn 5 năm nữa, nhưng chỉ làm được 1,5 năm thì ông Kinh không cho vợ chồng bà Phượng thuê đất nữa, cũng không bồi hoàn tiền*

nhân công lên bờ bao. Vấn đề này đã được Tòa án nhân dân huyện U Minh thụ lý, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết trong thời gian tới.

### **Trả lời:**

1. Về việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ vẫn tiếp tục cho hộ ông Trần Tự Kinh và bà Tô Mỹ Dung thuê đất: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, đây là thửa đất do bà Dung đứng tên, sau khi bà Dung chết thì chồng bà là ông Kinh tiếp tục đứng tên thực hiện hợp đồng. Ngày 26/02/2016, đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, UBND xã Khánh Lâm cùng các Trưởng ấp 11, 12 và 13, xã Khánh Lâm đã tổ chức họp thông qua danh sách các hộ được tiếp tục giao khoán rừng sản xuất theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ. Trong tổng số 168 hộ dân thuộc 03 ấp nêu trên, có 166 hộ đủ điều kiện tiếp tục giao khoán, trong đó có hộ ông Trần Tự Kinh (thay cho bà Tô Mỹ Dung). Như vậy, việc phản ánh Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm không đồng ý cho hộ ông Trần Tự Kinh ký hợp đồng, nhưng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ tiếp tục cho thuê đất là không đúng với thực tế.

2. Việc tranh chấp thuê mướn bờ bao trồng chuối giữa bà Lê Thanh Phượng và hộ ông Trần Tự Kinh đang được Tòa án nhân dân huyện U Minh thụ lý. Việc thụ lý và xét xử của tòa án phải tuân thủ đúng trình tự và thời gian quy định. Đề nghị bà Lê Thanh Phượng liên hệ Tòa án nhân dân huyện U Minh để có thêm thông tin.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX. UBND tỉnh kính mong Quý vị đại biểu HĐND, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết. Thay mặt UBND tỉnh, xin gửi đến Quý vị đại biểu HĐND các cấp, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh (VIC);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (VIC);
- HĐND, UBND huyện, thành phố (VIC);
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- CV các khối (VIC);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Văn Bi**